

# ไวเอท นิวทริชั่น ผู้คิดค้นนวัตกรรมนมผง วิจัยด้วย หัวใจแม่มากกว่า 100 ปี



กรุงเทพฯ – “ไวเอท นิวทริชั่น” (Wyeth Nutrition) ผู้ที่คิดค้นสูตรนมผงที่เหมาะสมสำหรับเด็กและไม่เคยหยุดยั้งการคิดค้นและพัฒนาสารอาหารให้ก้าวหน้ากว่า 100 ปี ด้วยความเข้าใจหัวใจของแม่ว่าต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกและเพื่อให้แม่มั่นใจในสารอาหารเพื่อตอบทุกพัฒนาการที่ก้าวไกลของลูกน้อยต่อไป นอกจากนี้ไวเอท นิวทริชั่นยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและพัฒนาสูตรนมผง S-26 มาโดยตลอด

ผู้คิดค้นนวัตกรรมนมผงสำหรับเด็ก ในปี 1860 นายจอห์น ไวเอทและแฟรงค์ ไวเอท สองพี่น้องเปิดกิจการร้านขายยาเล็กๆที่มีห้องแล็บในเมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทไวเอท นิวทริชั่น ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการคิดค้นนวัตกรรมนมผงดัดแปลงที่เหมาะสมสำหรับเด็กมายาวนานกว่า 100 ปี เพื่อตอบโจทย์ในอดีตแม่ที่ต้องเผชิญกับความเครียดจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก ทำให้ไม่สามารถให้นมลูกได้เพียงพอและมีสารอาหารไม่ครบถ้วน เด็กเล็กที่ไม่สามารถดื่มนมจากมารดาได้จึงมีโอกาสเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย ไวเอท นิวทริชั่น จึงมุ่งมั่นวิจัยและผลิตนมผงออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการอยู่รอดและความปลอดภัยของเด็กเล็กในยุคนั้น

ผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์นมผงที่มีระบุวันหมดอายุ-ไวเอท นิวทริชั่น เข้าใจดีว่า แม่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพโภชนาการและสุขอนามัยสำหรับลูกเป็นอันดับแรก ในปี 1951 ไวเอท นิวทริชั่น ได้คิดค้นบรรจุภัณฑ์นมผงในรูปแบบกระป๋องโลหะเคลือบเป็นครั้งแรก เพื่อให้สามารถขนส่งผ่านทางรถม้า รถไฟหรือเรือได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้บริโภคก็สามารถซื้อทานนมผงที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย และในปี 1956 เป็นครั้งแรกที่ได้มีการระบุวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์นมผง เพื่อให้แม่มั่นใจในคุณภาพความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์

ครั้งแรกที่มีโปรตีนเวย์เป็นส่วนผสมหลัก เสริมด้วยแอลฟาแลคตัลบูมินและลูทีน- ไวเอท นิวทริชั่น พัฒนาและคิดค้นตามหลักวิทยาศาสตร์โดยมีการศึกษาวิจัยทางการแพทย์รองรับครบรอบด้านและเสริมสารอาหารที่สำคัญต่อพัฒนาการทางสมอง การมองเห็น ได้แก่ แอลฟาแลคตัลบูมิน ซึ่งเป็นโปรตีนเวย์คุณภาพสูง และลูทีน ที่ช่วยเสริมพัฒนาการของดวงตา รวมถึงสารอาหารสำคัญ 5 นิวคลีโอไทด์ที่มีความจำเป็นต่อการเติบโตของร่างกายเด็ก ในปีนี้ไวเอท นิวทริชั่น ประเทศไทย จะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะผู้ผลิตและผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมนมผงสำหรับเด็กเล็ก ได้แก่ นมผง S-26 โพรเกรสโกลด์ (S-26 Progress Gold) สำหรับเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป มีแอลฟาแลคตัลบูมิน เพื่อพัฒนาการสมองไวทั้งกลางวันและกลางคืน, นมผง S-26 พีอี โกลด์ (S-26 PE Gold) สำหรับเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป ที่ตัวเล็กกินยาก น้ำหนักน้อย, นมผง S-26 โพรเกรส (S-26 Progress) สำหรับเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป

ไปเพื่อพัฒนาการครบรอบด้าน 360 องศา และนมผงสำหรับแม่ตั้งครรภ์และให้นมลูก S-26 มัมโกลด์ (S-26 Mom Gold)

ผลิตภัณฑ์นมผงของไวเอท นิวทริชั่น มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานขององค์กรควบคุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งคำนึงถึงจริยธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและยังเป็นเจ้าแรกที่ผ่านการรับรอง ISO ในทุกโรงงานการผลิต ซึ่งไวเอท นิวทริชั่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมนมผงสำหรับเด็กต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและเข้าใจถึงหัวใจของแม่มาทุกยุคสมัยที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ไวเอท นิวทริชั่นจึงวิจัยด้วยหัวใจแม่มากกว่า 100 ปี เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมต่อพัฒนาการทั้งร่างกาย สมองและทุกการเรียนรู้ของเด็ก